



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 4 - 10 เมษายน 2555

ผู้ผลิตข้าวในอาเซียนเตรียมจัดทำกรอบการค้าข้าวร่วมกัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมา ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า มีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาการค้าข้าวในกลุ่มอาเซียนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นและได้มีการประกาศกรอบผู้นำพร้อมจัดทำกรอบการค้าข้าว

นายบุญทรง กล่าวว่า เดือนพฤษภาคมนี้จะมีการประชุมกรอบรัฐมนตรีทั้ง 4 ประเทศเหล่านี้ เพื่อจะประสานงานเกี่ยวกับการค้าข้าวกันอย่างไร และถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากในกลุ่มอาเซียนที่จะมีการจัดระบบค้าข้าวกันใหม่ และเชื่อว่าในอนาคตการค้าข้าวระหว่างกันจะเป็นไปทิศทางดีขึ้น ซึ่งปีนี้เชื่อว่าการส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศจะมีไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

"บุญทรง"กล่อมเขมร-เวียดนามร่วมมือไทยค้าข้าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบและหารือกับนายจอม ประสิทธิ์ รมต.อาวุโส และรมต.การค้า ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือด้านการค้าข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดโลก และขยายโครงการความร่วมมือดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตร คือ เวียดนาม ลาว และพม่า รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่สนใจต่อไป นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า (เจทีซี) ไทย-กัมพูชา ราวกลางเดือนพ.ค.นี้ เพื่อแสวงหาแนวทางเพิ่มพูนและขยายการค้า-การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ

ส่วนการหารือกับนายวุ ฮูย ฮวาง รมต.การค้าเวียดนามนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งในระดับสองฝ่าย และระดับภูมิภาค นอกจากนี้ เวียดนามยังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจทีซีไทย-เวียดนาม ช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรก ที่จะขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนสองฝ่ายระหว่างกัน

ขณะที่การหารือกับนายลิ้ม ฮง เคียง รมต.การค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์นั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในเรื่องการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ โดยไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายรายการ เช่น ข้าว ยางพารา และสิงคโปร์เป็นผู้นำเข้าทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศ และการขายต่อประเทศที่สาม ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมที่จะส่งข้าวไปขายให้แก่สิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้ายาง สิงคโปร์เป็นฐานการผลิตล้อยางคุณภาพดี จึงสนใจที่จะร่วมมือกับไทยผลิตและส่งออกยางในภูมิภาค

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันที่จะรื้อฟื้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ภายใต้กรอบ Singapore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) ซึ่งเริ่มเมื่อปี 47 และ

หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 49 โดยสาขาที่ควรจะให้มีความสำคัญในลำดับต้น เช่น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เป็นต้น

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

ข้าวถูกระงับการนำเข้า อัดเกมรับจำหน่ายราคาพุ่ง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์, ธุรกิจข้าวสารตราสามัญครอง, ธุรกิจโรงแรม และสนามกอล์ฟ กล่าวว่า ขณะนี้ ธุรกิจข้าวถุงในภาพรวมและในส่วนของข้าวถุงสามัญครองอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง ซึ่งข้าวถุงสามัญครองเอง ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมาซื้อขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตลาดรวมยังมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง

เนื่องจากผู้บริโภคยังชะลอการซื้อข้าวถุงเพราะยังมีข้าวถุงที่รับบริจาคในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา อีกทั้ง ปัญหาเรื่องการส่งออกข้าวเวลานี้ค่อนข้างมีปัญหา เพราะราคาข้าวของไทยเวลานี้สูงกว่าคู่แข่งในต่างประเทศ อย่างมาก เช่น เวียดนาม อินเดีย และจีน มีการส่งออกข้าวราคาถูกเข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้น จึงทำให้ข้าวไทยได้รับผลกระทบมีปริมาณการสั่งซื้อข้าวลดลง

"การปรับตัวของราคาข้าวของไทยที่สูงขึ้นยังเป็นผลมาจากนโยบายการรับจำหน่ายราคาข้าวของรัฐบาล ด้วย ซึ่งกระทบต่อการทำตลาดส่งออก โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศเวียดนาม ที่แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลไทย เตรียมใช้นโยบายค่าเงินบาทอ่อนก็อาจสู้ไม่ได้กับเวียดนามที่มีค่าเงินดองอ่อนกว่าไทย" นายสุเวทย์กล่าว

สำหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับราคาข้าวหอมมะลิขึ้นอีก 10 บาทต่อถุง หลังช่วงเทศกาล สงกรานต์นั้น หากทำได้จริงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง หากมองในด้านของการส่งออกข้าวก็อาจจะมีความเสี่ยง เพราะปัจจุบันประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งด้านการส่งออกข้าวอยู่แล้ว เพราะมีราคาขายที่แพงกว่า

นายสุเวทย์กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกนี้เติบโตดี ซึ่งปีนี้บริษัทได้ปรับรอบบัญชีตามปี ปฏิทินปัจจุบัน คือ เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของทุกปี จากเดิมรอบบัญชีจะเริ่มที่เดือน ก.ค. และสิ้นสุดเดือน มิ.ย.ปี ซึ่งบริษัทต้องทำการตัดรอบบัญชีปี 2554 เพียง 6 เดือน คือ ก.ค.-ธ.ค.2554 ปีที่ผ่านมา โดยหลังปิดปี บัญชีดังกล่าวบริษัทมีรายได้เติบโตจากปี 2553 เป็นที่น่าพอใจด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุด คือ ธุรกิจข้าวสามัญครอง สัดส่วน 30% รองลงมาคือศูนย์การค้า 30% ธุรกิจโรงแรม 20% ธุรกิจการเงิน , สนามกอล์ฟและอื่นๆ อีกประมาณ 20% แต่ธุรกิจศูนย์การค้าสร้างผลกำไรได้มากที่สุด

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ช่วงวันที่ 1-31 มี.ค 2555 มีจำนวน 460,270 ตัน มูลค่า 210.953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2555 มีจำนวนรวม 1.087 ล้านตัน มูลค่า 529.859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 41.1% และมูลค่าลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 1.849 ล้านตัน มูลค่า 884.043 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ราคาปรับลดลงไปในช่วงวันหยุด เพราะอุปทานข้าวในตลาดมีเพียงพอแล้ว ขณะที่ภาวะการค้าข้าวได้หยุดพักชั่วคราว โดยข้าวขาว

5% ราคาลดลงไปอยู่ที่ระดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ทั้งนี้หลังจากตลาดได้เริ่มเปิดอีกครั้ง ราคาข้าวขาว 5% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 430-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 435-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้ค้าข้าวระบุว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงเพราะในช่วงนี้ การส่งมอบข้าวให้ประเทศจีนประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีไม่เพียงพอทำให้ส่งมอบล่าช้า ส่วนกระแสข่าวที่เวียดนามขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์จำนวน 500,000 ตันนั้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก จนกว่าจะถึงช่วงที่จะเริ่มมีการส่งมอบ

การส่งออกข้าวไปประเทศจีนตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้มียอดประมาณ 600,000 ตัน (ช่องทางส่งออกปกติ) โดยที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 140% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกประมาณ 250,000 ตัน นอกจากนี้คาดว่าจะมีการส่งออกตามแนวชายแดนทางด่านเหนือของประเทศอีกประมาณ 400,000 ตัน

ในขณะนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (The Mekong Delta) ได้เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) ไปแล้วประมาณ 60% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด โดยได้ผลผลิตประมาณ 6.27 ล้านตันข้าวเปลือก โดยคาดว่าในฤดูนี้จะมีผลผลิตประมาณ 10.3 ล้านตันข้าวเปลือก โดยจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. นี้

นาย Pham Van Bay รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า บริษัทส่งออกที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามโครงการของรัฐบาลแล้วประมาณ 650,000-700,000 ตันข้าวสารจากเป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวสาร (หรือคิดเป็นข้าวเปลือกประมาณ 2 ล้านตัน)

ที่มา Riceonline.com

พม่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Minister of Agriculture) ระบุว่า ประธานาธิบดี Thein Sein ของพม่าได้มอบนโยบายด้านการส่งออกข้าวโดยตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2012-2013 จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน โดยจะขอความร่วมมือกับนานาชาติให้ช่วยพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมข้าวของพม่า

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ส่งออกข้าว โดยจะยกเว้นภาษี (Commercial tax) 8 % ไปจนถึงเดือน ส.ค. นี้

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2011-12 พม่าส่งออกข้าวได้ 844,200 ตัน มูลค่า 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับจำนวน 536,800 ตันในปีก่อนหน้า

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 130,000 ตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 70,000 ตัน โดยซื้อจากบริษัท CHAIYAPORN จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 609 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR LINER OUT UMM QASSER PORT) และจากบริษัท AMEROPA จำนวน 40,000 ตัน ในราคา 605.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR FREE OUT UMM QASSER PORT) เป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน โดยซื้อจากบริษัท SAIF INTERNATIONAL LTD. จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 665 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF FREE OUT UMM QASSER PORT) และ

เป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน โดยซื้อจากบริษัท SAIF INTERNATIONAL LTD. จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 665 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF FREE OUT UMM QASSER PORT)

รายงานข่าวระบุว่า การประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 557 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR) และเวียดนามได้เสนอราคาข้าวที่ 723 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR) ด้วย

นอกจากนี้ มีกระแสข่าวว่าอิรักมีแผนที่จะซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียและปากีสถาน 30,000 ตัน ในการประมูลวันที่ 10 เม.ย. นี้

ที่มา [The Iraqi Grain Board](#)

ไนจีเรีย

กรมศุลกากร (Nigeria Customs Service; NCS) ของไนจีเรีย ระบุว่า รัฐบาลไนจีเรีย (The Federal Government) จะประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้าข้าว (The duty for the importation of rice) จากเดิม 83,350 Naira (550 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เป็น 109,740 Naira (699 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยจะเริ่มใช้ในเดือน ม.ค. ปีหน้า

ที่มา [Riceonline.com](#)

บราซิล

หน่วยงาน National Supply Company (Conab) ของบราซิลมีแผนที่จะรับซื้อข้าวจำนวน 109,200 ตัน จากรัฐ Rio Grande จำนวน 99,200 ตัน และรัฐ Santa Catarina จำนวน 10,000 ตัน

โดยการรับซื้อข้าว 109,200 ตัน จะดำเนินการภายใต้โครงการ Acquisition of Federal Government (AGF) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกันราคาขั้นต่ำ (the Policy Low Price Guarantee; PGPM)

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกได้ลดต่ำลงกว่าราคาขั้นต่ำ (The minimum price for paddy) ที่กำหนดไว้ที่ 282 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงกลางเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](#)